



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 14 / 2566

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น”
ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จำนวน 14 โครงการวิจัย จากทั้งหมด 48 โครงการวิจัย และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการวิจัยมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ระดับพื้นที่ (Situation Analysis) 2) การทบทวนและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียระดับพื้นที่ (Stakeholder Analysis) 3) มุมมองของนักวิจัยที่มุ่งสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ (Vision & Goal) 4) ประเด็นหรือหัวข้อวิจัยมีวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่หรือเมือง (Mean & Way) 5) ความชัดเจนของประเด็น (Issue) หรือการบริการ (Service) นั้น ๆ ที่นำไปสู่เมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด โดยมีรูปธรรมความสำเร็จที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง และความชัดเจนของผู้ใช้งานหลัก (Key User) 6) ความชัดเจนของระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการหรือกระบวนการที่นำไปสู่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ และ 7) ความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) รวมถึงโอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

/ ทั้งนี้ หน่วย ...

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญา
รับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียด
และกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของหน่วย บพท. และคณะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nrriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566



(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”
 ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมื่อน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ
 และสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น”

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานต้นสังกัด
1	4714162	ต้นแบบกลไกสร้างแผนพัฒนาเมืองโคราชด้านบริการ สาธารณะและเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางที่ น่าอยู่และชาญฉลาด	ดร.สุชาติ ตียะวงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
2	4714168	โครงการทดลองที่อยู่อาศัยที่ยืดหยุ่นและชุมชนน่าอยู่ กรณีศึกษา ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง	นางสาวอุไรวรรณ ทัพทวีวัฒน์ การเคหะแห่งชาติ
3	4714576	การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและบุคลากรผู้ ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาดที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง : ระบบการสื่อสารและสร้างนักพัฒนามาย ชิตี	นายพรชัย เอี่ยมสุกใส บริษัท สยาม อินโน ซิตี จำกัด
4	4714582	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ภายใต้การบริหารองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.)	ผศ.ดร.สมคิด จุหว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
5	4714531	การยกระดับเมืองอัจฉริยะ และเมืองน่าอยู่ผ่านการพัฒนา ฐานข้อมูลเมือง นโยบาย และกลไกการทำงานระดับพื้นที่ กรณีศึกษา คลองผดุงกรุงเกษม การยกระดับเมืองอัจฉริยะ และเมืองน่าอยู่ผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองและ นโยบายสาธารณะของเมืองด้วยกลไกการทำงานระดับ ย่าน กรณีศึกษา คลองผดุงกรุงเกษม	ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ บริษัท เออเบิน สตีดีดี แล็บ จำกัด
6	4714573	ระบบตำรวจอัจฉริยะป้องกันการโจรกรรมสำหรับเมือง ฉะเชิงเทรา	รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7	4714585	นครระยองเมืองน่าอยู่ด้วยการคมนาคมที่ปรับตัวเองได้	นายพิชากร พิมลเสถียร บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง จำกัด
8	4714670	โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของคนเมืองสู่ เมืองน่าอยู่: พัฒนาโมเดลหุ้นส่วนธุรกิจการจัดการขยะ ณ จุดกำเนิด ใน 3 พื้นที่	นางสาวปาริณา ประยุกต์วงศ์ สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ
 คณะผู้เชี่ยวชาญ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบ
 งบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น